



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ที่ / 2560

เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์กู้ชีพ ปิงปประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก มีรถกู้ชีพพร้อมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจำนวน ๑ ชุด และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัย การจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดผู้ป่วยฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่หรือในบริเวณใกล้เคียง หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของทางราชการจึงแต่งตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์กู้ชีพประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปฏิบัติหน้าที่ทุกวันช่วงเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น และมีหน้าที่ดังนี้

๑.รับแจ้งเหตุจากประชาชน โทร. ๐๓๖-6๑๑,430 และ ๑๖๖๙

๒.ออกปฏิบัติการไปยังจุดเกิดเหตุ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย และส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

๓.บันทึกการปฏิบัติงาน และรายงานศูนย์ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙

๔.ดูแลรักษาการแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ช่วยเหลือภายในรถ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นให้ทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมทั้งบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดเวรให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดย ยึดระเบียบวิธีปฏิบัติราชการเป็นหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เดือน

กันยายน พ.ศ. 2560

ส่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์